

# THỐT NỐT

# PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG

PHÒNG KINH TẾ QUẬN THỐT NỐT

Nhằm thực hiện việc phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống có lợi thế góp phần tái cơ cấu kinh tế của quận Thốt Nốt theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị. Trong đó, việc xây dựng và phát triển các sản phẩm, hàng hóa bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu gắn với các lợi thế đặc thù, mang tính đặc trưng được địa phương quan tâm thực hiện.

## • KẾT QUẢ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC SẢN PHẨM OCOP

Thực hiện Quyết định số 2863/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Kế hoạch số 94/KH-UBND, ngày 31/5/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” (gọi tắt là OCOP), giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thời gian qua, Phòng Kinh tế quận Thốt Nốt đã tham mưu cho UBND quận xây dựng và ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 07/8/2019 về việc thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm”, giai đoạn 2019 - 2020 và Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 03/3/2020 về việc triển khai thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm năm 2020” trên địa bàn quận. Qua đó, tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án OCOP của thành phố và mời các đơn vị, chủ thể có liên quan đến tham dự, đã lấy ý kiến đề xuất các sản phẩm đặc trưng



Lãnh đạo thành phố tham quan sản phẩm OCOP. Ảnh: NGỌC HÀ

trên địa bàn quận để được tham gia Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030 của thành phố gồm 12 sản phẩm và đã được UBND thành phố phê duyệt 06 sản phẩm, trong đó: Giai đoạn 2019-2020: xây dựng và phát triển 04 sản phẩm đạt theo các tiêu chí quy định của Trung ương bao gồm: Bánh tráng, Đan lười, Khô - Mắm cá tra, Du lịch sinh thái Tân Lộc (HTX trái cây Tân Lộc); Giai đoạn 2021-2030: xây dựng và phát triển thêm 02 sản phẩm, gồm: Vườn cò Bằng Lăng và Đan đất - phường Thuận An. Đồng thời, qua rà soát Phòng Kinh tế đã tham mưu UBND quận gửi Công văn đề nghị về Văn phòng điều phối nông

thôn mới thành phố xem xét cho địa phương bổ sung thêm 03 sản phẩm tiềm năng cho 03 chủ thể đó là rượu mận Sáu Tia, rượu ổi Cô Điệp và Gạo tím được tham gia Đề án và đã được UBND thành phố chấp thuận.

Cùng với đó, trong năm 2020, Phòng Kinh tế quận đã tham mưu UBND quận ban hành Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn quận. Đồng thời, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP của quận theo đúng hướng dẫn của thành phố. Kết quả, qua 2 đợt đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP trong năm 2020 của Hội đồng đánh giá cấp quận và thành phố, có 7 chủ

# SẢN PHẨM OCOP CỦA QUẬN

thể tham gia với 10 sản phẩm đăng ký, hiện có 10 sản phẩm được thành phố đánh giá đạt OCOP và cấp giấy chứng nhận từ 3 sao trở lên, gồm: 03 sản phẩm được xếp loại 4 sao (mắm cá tra, rượu mặn, khô cá tra 1 nắng), 07 sản phẩm xếp loại 3 sao (bánh tráng dừa, bánh tráng ngọt, khô cá tra tẩm ướp, nước mắm cá linh, nước ổi lên men, gạo tím và nhân Idol). Tiêu biểu, có thể kể đến hộ gia đình ông Chương Văn Khanh ở phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt với 04 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 03 đến 04 sao gồm: mắm cá tra, khô cá tra 01 nắng, khô cá tra tẩm ướp, nước mắm cá linh. Ước tính bình quân 01 năm cơ sở của ông Út Anh sử dụng vài trăm tấn cá nguyên liệu để làm ra các sản phẩm đặc sắc từ vùng cù lao Tân Lộc. Được làm từ nguồn nguyên liệu đạt chuẩn xuất khẩu, các sản phẩm còn được sản xuất theo quy trình đảm bảo thân thiện môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, bao bì, nhãn mác cũng rất được chăm chút, ... bám sát theo bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình OCOP với hương vị thơm ngon tạo cảm nhận đặc biệt riêng các sản phẩm đã nổi tiếng và sang tận nước ngoài. Đây cũng là những sản phẩm rất hấp dẫn khách du lịch. Ông Út Anh chia sẻ: “Trong quá trình thực hiện, lúc đầu còn gặp nhiều trục trặc, khó khăn nhưng với quyết tâm và rút kinh nghiệm thì từ từ mình bắt đầu hoàn



Sản phẩm OCOP quận Thốt Nốt. Ảnh: PKT

thiện sản phẩm của mình. Không chỉ vậy, đây là nghề tâm huyết của tôi và tôi sẽ truyền lại cho con cháu mai sau, do đó bản thân tôi luôn phải cố gắng phấn đấu không ngừng học hỏi và trao đổi kinh nghiệm để cho sản phẩm của mình phải càng ngày càng chất lượng, ngày một tiến bộ và vươn xa, qua đó không chỉ góp phần quảng bá sản phẩm đặc thù của địa phương mà còn được bà con người ta tin yêu và tiêu dùng”.

Hình thành cách đây hơn 200 năm và được công nhận là làng nghề truyền thống tại địa phương từ năm 1998, làng nghề bánh tráng Thuận Hưng tại phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt cũng có 02 sản phẩm đặc sản của 02 chủ thể sản xuất đã được UBND TP. Cần Thơ trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao, đó là bánh tráng ngọt của bà Hà Thị Sáu và bánh tráng dừa của bà Đặng Thị Bích Tuyền ở khu vực Tân Phú. Bà Hà Thị Sáu với sản phẩm bánh tráng ngọt được chứng nhận sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao chia sẻ: “Gắn

bó với nghề truyền thống của cha ông từ rất lâu, cũng nhờ được sự quan tâm của các ngành, các cấp và địa phương đã tạo điều kiện cho làng nghề ngày càng phát triển. Riêng bản thân tôi và bà con nơi đây luôn mong muốn các sản phẩm mình làm ra sẽ ngày càng đạt chất lượng cao hơn theo thời gian và việc được chứng nhận sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao là niềm vinh dự. Đây sẽ là tiền đề thuận lợi cho chúng tôi cũng như địa phương trong việc quảng bá, đưa sản phẩm tiếp tục vươn xa, tiêu thụ ở nhiều thị trường và thâm nhập vào các siêu thị, các kênh bán hàng hiện đại...”

Bà Nguyễn Thị Mãi, Phó Trưởng Phòng Kinh tế quận Thốt Nốt cho biết thêm: “Phòng đã phối hợp với các ngành có liên quan đi khảo sát thực tế, nắm nhu cầu tại các cơ sở/HTX/làng nghề có sản phẩm được thành phố chọn tham gia Đề án OCOP, từ đó tham mưu đề xuất UBND quận, các Sở ngành thành phố xem xét hỗ trợ như: tăng cường tập huấn, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đăng ký hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, thiết kế câu chuyện sản phẩm, đăng



**Đoàn cán bộ huyện Trà Cú, Trà Vinh tham quan các sản phẩm OCOP tại quận Thốt Nốt. Ảnh: CẨM GIANG**

ký website, làm thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh, phân tích kiểm nghiệm sản phẩm, đăng ký cam kết bảo vệ môi trường... nhằm giúp cho các sản phẩm đảm bảo đạt theo các tiêu chí quy định về tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm. Đồng thời, triển khai hướng dẫn các hồ sơ thủ tục cho các cơ sở tham gia sản giao dịch thương mại điện tử do Sở Công Thương hỗ trợ để tăng cường quảng bá hỗ trợ xúc tiến thương mại cho các sản phẩm OCOP, nhằm từng bước giúp cho các sản phẩm được nâng cấp hoàn chỉnh hơn để nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa cho các chủ thể, từng bước tiếp cận, mở rộng thị trường tiêu thụ và có thể cạnh tranh với các sản phẩm trong và ngoài nước...”

**• KHÓ KHĂN VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN THỜI GIAN TỚI**

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện phát triển các sản phẩm OCOP (Mỗi xã một sản phẩm) trên địa bàn quận Thốt Nốt thời gian qua cũng còn gặp một số khó khăn nhất định, đó là hiện nay thành phố chưa ban hành chính sách cụ thể về hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP nên địa phương còn lúng túng trong việc vận dụng để chỉ đạo hỗ trợ phát triển các sản phẩm; một số chủ thể chưa hiểu Chương trình OCOP

nên chưa mặn mà phối hợp tham gia. Do đó, trong thời gian, ngành chức năng của quận Thốt Nốt sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình OCOP trên địa bàn quận; phối hợp và triển khai hiệu quả công tác xúc tiến thương mại: các hoạt động quảng cáo, truyền thông, tiếp thị sản phẩm địa phương gắn với du lịch tại các chương trình lễ hội, hội chợ, hội nghị, hội thảo OCOP tại các tỉnh, thành trong nước; Xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại các điểm du lịch, khu dân cư, siêu thị, chợ truyền thống...; hướng dẫn và hỗ trợ các chủ thể OCOP từng bước hoàn chỉnh hồ sơ hoạt động đạt theo yêu cầu của Bộ tiêu chí Trung ương quy định như: xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, sản phẩm đạt chất lượng an toàn và từng bước nâng chất đạt theo các tiêu chuẩn,..., “Thời gian tới, quận sẽ tiếp tục cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo nhân lực và tham gia học tập kinh nghiệm về Chương trình OCOP do thành phố tổ chức, nội dung về công tác quản lý, điều hành và hỗ trợ cho các chủ thể sản xuất, lao động tại các cơ sở, HTX, làng nghề ứng dụng

các tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; tư vấn sản xuất kinh doanh; tiếp tục tổ chức, đánh giá và phân hạng sản phẩm đối với các sản phẩm đạt chuẩn theo quy định gắn với rà soát đề nghị bổ sung thêm những sản phẩm địa phương có tiềm năng để phát triển, đồng thời để xuất lọc lại những sản phẩm không đáp ứng nhu cầu và tiềm năng phát triển của địa phương. Song song đó, phối hợp với Văn phòng điều phối NTM thành phố mở các lớp tập huấn về OCOP cho cán bộ cấp phường, các công chức quản lý chương trình OCOP và các chủ thể để công tác quản lý và tham gia được thuận lợi hơn. Đồng thời, phối hợp với các Sở ngành có liên quan rà soát nhu cầu và đề xuất hỗ trợ về ứng dụng KHCN gắn với hỗ trợ xúc tiến thương mại liên kết đầu ra, hỗ trợ tín dụng để các chủ thể có kinh phí đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng, trang bị máy móc để nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu từ đó giúp cho các sản phẩm OCOP phát triển ngày càng đạt hiệu quả cao...”, bà Nguyễn Thị Mãi, Phó Trưởng Phòng Kinh tế quận Thốt Nốt nói thêm. ●